

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN BẮC ÁI, TỈNH NINH THUẬN

**Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương huyện Bắc Ái,
tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội**

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Tôi là Châu Văn Vẻ, là người dân tộc Chăm, hiện tôi đang công tác tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo và tất cả quý vị đại biểu tham dự Hội nghị, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Sau đây, tôi xin được báo cáo tham luận tại “Hội nghị sơ kết chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng” với nội dung “Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Bắc Ái là một trong 62 huyện nghèo cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, với 8/9 xã thuộc khu vực III, có 36/38 thôn đặc biệt khó khăn và trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Raglai.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bắc Ái.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện chưa đồng đều, chưa bền vững; lãi tồn đọng còn lớn, một số hộ vay chưa chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, trả lãi; chất lượng thực hiện nhiệm vụ uỷ thác, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; một số Đảng uỷ và UBND xã, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác từ huyện đến cơ sở chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội; nguồn vốn cho vay chủ yếu từ nguồn vốn của Trung ương cấp,

nguồn vốn địa phương ỷ thác rất thấp. Do vậy, để tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới mà huyện ủy, UBND huyện đã đề ra hàng năm, với vai trò là người đứng đầu phòng giao dịch, tôi đã có những trăn trở, suy nghĩ mình phải làm gì, làm như thế nào, để cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn và chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao. Từ đó, tôi đã định hướng ra những vấn đề mình cần phải tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm tăng cường nguồn vốn tại địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện.

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, nhu cầu cần đạt ra với tôi là phải nghiên cứu các giải pháp để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện để chỉ đạo, lãnh đạo các ban, ngành liên quan thực hiện tốt Chỉ số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng. Nhằm đưa chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện ổn định, bền vững hơn và ngày càng phát huy hiệu quả; lãi tồn đọng giảm đi, hộ vay chấp hành tốt hơn nghĩa vụ trả nợ, trả lãi; Chất lượng ỷ thác, đặc biệt là chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao; Để Đảng ủy và UBND xã và tổ chức chính trị xã hội nhận ỷ thác từ huyện đến cơ sở thực sự vào cuộc, quan tâm đúng mức tới hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; Hàng năm UBND huyện chuyển vốn ngân sách địa phương ỷ thác cho NHCSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

1. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tôi đã luôn chủ động trong công tác tham mưu, cụ thể như sau:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành văn bản số 858-CV/HU ngày 09/6/2015, chỉ đạo tăng cường lãnh đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/6/2015 để thực hiện Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và công văn số 858-CV/HU của Ban Thường vụ huyện ủy.

- Tham mưu và phối hợp với Đảng ủy, UBND các xã mở hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương, văn

bản số 858-CV/HU ngày 09/6/2015 của Ban Thường vụ huyện ủy, kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/6/2015 của UBND huyện. Sau hội nghị, tham mưu cho Đảng ủy các xã ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện (đảng ủy 09/09 xã đã ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện);

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản số 632/UBND-VX ngày 20/5/2016, triển khai thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/1/2014 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Các Cấp ủy Đảng, chính quyền xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, hoạt động của NHCSXH nói riêng trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên. Các Cấp ủy Đảng coi NHCSXH là một trong những công cụ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Từ đó theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để NHCSXH, Ủy ban nhân dân, các Ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 21/4/2016, ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách huyện để ủy thác đầu tư qua NHCSXH huyện Bắc Ái để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời Ban Thường vụ huyện Ủy, Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác cho NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác là 50 triệu đồng. Phòng giao dịch huyện Bắc Ái là đơn vị đầu tiên của tỉnh nhận được nguồn vốn ủy thác của UBND huyện, đến nay vốn ủy thác là 556 triệu đồng và hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao.

- Đảng ủy, UBND các xã, chi bộ các thôn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung: chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở thực hiện tốt chính sách tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong đó tập trung quản lý tốt nguồn vốn cho vay, giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NHCSXH trên địa bàn hoạt động; có biện pháp kiên quyết đối với các hộ không chấp hành tốt nghĩa vụ trả

nợ; rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng vào danh sách theo quy định để kịp thời được vay vốn tín dụng chính sách. Các Chi bộ đảng ở thôn phải tham gia chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động của các chi Hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại các thôn.

- Đưa nội dung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở và chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn vào trong nghị quyết thường kỳ, xác định đây là công tác lãnh đạo thường xuyên; đối với những xã có nợ quá hạn cao phải xây dựng nghị quyết chuyên đề củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; cử đại diện thường trực tham dự cuộc họp giao ban với NHCSXH tại điểm giao dịch xã để nắm bắt và có hướng chỉ đạo.

- Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tổ chức họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các xã nhằm giảm nợ quá hạn, giảm lãi tồn đọng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình hoạt động. Chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ nhận uỷ thác theo văn bản đã ký kết với NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Xem đây là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức chính trị - xã hội để cùng với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác vận động người vay tiết kiệm tiền chi tiêu hàng tháng gửi vào NHCSXH nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Các đơn vị Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự huyện hỗ trợ tích cực cho các xã và NHCSXH thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ giải quyết, xác minh các trường hợp khởi kiện, các trường hợp bỏ đi khỏi địa phương lâu ngày (trên 2 năm) để giúp NHCSXH thu hồi và xử lý nợ.

Sau khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy đảng, UBND cấp xã đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đảng ủy, UBND các xã đã vào cuộc và thể hiện rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo quyết liệt đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; các hội đoàn thể nhận ủy thác từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác với NHCSXH. Đến ngày 30/6/2020: Tỷ lệ thu lãi đạt 99%; duy trì nợ quá hạn bằng không, không phát sinh tăng, giảm nợ quá hạn; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ trên 20%; nợ khoanh giảm còn 0,46%; tỷ lệ tăng trưởng huy động tiết kiệm đạt trên 309%; 100% tổ TK&VV xếp loại tốt.

3. Bài học kinh nghiệm

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, với vai trò là Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, tôi sẽ tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa với những giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương;

Hai là: Tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích; Định kỳ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng xã hội; sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị; kịp thời khen thưởng để động viên nhân tố tích cực, khắc phục những yếu kém, tồn tại để tổ chức thực hiện Chỉ thị tốt hơn cho những năm tiếp theo

Ba là: Tham mưu Đảng ủy, UBND các xã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn.

Bốn là: Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác; tăng cường kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, hướng dẫn

người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Thường xuyên rà soát củng cố kiện toàn tổ TK&VV hoạt động chưa tốt.

Trên đây là báo cáo tham luận của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Ái trong việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.